




การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมประเมินผลในการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสาธารณะผ่านกิจกรรมร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานก็จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ได้แก่ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมตั้งรายงานในเล่มนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำรายงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนต่อไปเพื่อนำผลการจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สารบัญ

บท.....	๑
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑
๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑
๒. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒
๓. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเกิดการมีส่วนร่วม	๕
การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖
๑. โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖
๒. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๘

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิประชาชนไว้ในหลาย ๆ มาตราโดยให้ประชาชนได้มีสิทธิในการเข้าร่วมดำเนินการใด ๆ ของรัฐที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม หรือมีการเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปิดระบบราชการที่ยอมรับและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล อันจะนำไปสู่การยอมรับและร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งกีดกันการบริการส่วนตำบลเขตไทย จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทยจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation) มีความหมายหลากหลาย และใช้คำภาษาอังกฤษแตกต่างกัน เช่น Popular Participation, People Participation และ Public Participation ซึ่งต่างก็มีเป้าประสงค์และเนื้อหาสาระไปในทางเดียวกัน ในเอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า Citizen Participation เป็นหลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นคำที่เกิดและอยู่เคียงคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบบการปกครองนี้ถือว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจอสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นมาจากประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงนำมาใช้ในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participate Management) จะเป็นการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและช่วยสร้างพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอม ปฏิบัติตามคำสั่งการมีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลนั้นสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มตลอดจนวัตถุประสงค์รวมขององค์กร

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และพัฒนานโยบาย โครงการและการบริการสาธารณะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ได้แก่ การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการ การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐภาคประชาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะและปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุดและมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด

๒. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จของการบริหารรัฐกิจโดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารรัฐกิจจึงเป็นเรื่องประชาชนต้องทำด้วยความสมัครใจ และเลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญต่อตนเองรัฐประศาสนศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๒.๑ ความสำคัญต่อประชาชนที่มีส่วนร่วม สิ่งที่จะเกิดแก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ได้แก่

๒.๑.๑ ประชาชนได้เรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เข้าร่วม ประชาชนจะได้รับข่าวสารต่าง ๆ และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ และวิชาการที่ซับซ้อนขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการมองภาพการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้กว้างขวางขึ้นนอกจากนั้น เมื่อประชาชนได้รับการอธิบายเหตุผลในการดำเนินนโยบายจากฝ่ายรัฐ ประชาชนก็เรียนรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าเดิม และเมื่อรัฐได้ฟังเหตุผลจากทางประชาชนก็ทำให้ผลการตัดสินใจนโยบายก็จะดีกว่าเดิม เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์และมีความชัดเจนในการทำงานของภาครัฐ

๒.๑.๒ ประชาชนได้รับการพัฒนา จากการเรียนรู้ที่ประชาชนได้รับผลที่ตามมาคือ ประชาชนได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมจะช่วยให้คนที่มีส่วนร่วมมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีมโนธรรม และมีความตระหนักในความสามารถของตนเอง ทำให้ประชาชนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ และจะเป็นคนที่มองสังคมอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วริเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่ตนคิดว่าถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะใช้แนวทางที่สร้างสรรค์กระตือรือร้นและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยระบบการมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเป้าหมาย การระดมทรัพยากร การดำเนินโครงการ เพื่อให้ชุมชนเพิ่มการพึ่งตนเอง(Self-Reliant)

๒.๑.๓ ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และผู้ไม่รู้หนังสือในกระบวนการของการพัฒนา การเข้าร่วมของประชาชนจึงเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่นำผลสำเร็จมาสู่โครงการ และแผนงานต่าง ๆ

๒.๑.๔ ปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อองค์การภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก่กลุ่มประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินใจนโยบายก็จะเกิดจากการปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ์ทางสังคมก็จะเกิดจากการประนีประนอมและหาทางแก้ไขปัญหาาร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน

๒.๒ ความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐไม่ใช่กระบวนการที่ไร้คุณค่า ทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารงานภาครัฐจะต้องทำให้เป็นจริง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานภาครัฐมีดังนี้

๒.๒.๑ งานสำเร็จมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับฟังเหตุผลของกันและกัน จะทำให้งานที่ร่วมมือกันสำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการประท้วงการเผชิญหน้ากัน การขัดแย้งกัน หรือการฟ้องร้องกัน นโยบายที่กำหนดก็เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของทุก ๆ ฝ่าย ย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติดีขึ้น นอกจากนั้น ประชาชนสามารถระดมทรัพยากรของฝ่ายตน สนับสนุนการปฏิบัติ ทั้งยังเกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสำเร็จของงานก็จะปราศจากคำถามในเชิงลบ การบริหารงานภาครัฐก็จะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด

๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน จะค่อย ๆ เพิ่มความรู้สึกไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชน ว่าสาธารณชนจะมองการปฏิบัติงานขององค์การตนอย่างไร การนำเอาความรู้สึกมาพูดกันทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ความใกล้ชิดกับประชาชนของเจ้าหน้าที่ก็จะมากขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกด้วย

๒.๒.๓ ส่งเสริมแนวทางพัฒนาจากล่างขึ้นบน การพัฒนาจากล่างขึ้นบน ผู้ได้ประโยชน์จะมีส่วนร่วมในองค์การในการกำหนดชนิดพัฒนาที่ตนต้องการและอาจจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดำเนินโครงการ และ/หรือติดตามผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาภาครัฐที่มีกำหนดดำเนินงานแบบจากบนลงล่างแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเพราะประชาชนไม่สนับสนุน โครงการที่สำเร็จจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (Active Participation) จากประชาชน ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการจากล่างขึ้นบนจะสนองความต้องการของประชาชนและภาครัฐจะลดภาระต่าง ๆ ลงไปได้

๒.๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลในแต่ละประเทศที่ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นจะต้องมีการวางแผนแบบบูรณาการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการพิจารณาถึงนโยบายของชาติและความสามารถในการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนระยะยาว โดยการตัดสินใจจะเป็นมติเอกฉันท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนจากกลุ่มพ่อค้าและชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจของเครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นอำนาจที่มาจากกระบวนการที่โปร่งใส มีเหตุผลได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่

๓. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้

๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คำนึงถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนำมาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้าและความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด

๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

๔. การนำไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติและยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาแสดงความ ต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ที่จะ เป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้

๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อ ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาทำงาน ร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อ การทำงานขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการ และการตัดสินใจขององค์กรได้

๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ทำให้ประชาชน มีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้นำและทำให้ ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

- การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์รวมทั้งร่วมประเมินผล ในการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จะให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนากิจการสาธารณะผ่านกิจกรรมร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐกับภาค ประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานก็จะเกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

**การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเกิดการมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ -๒) ดังต่อไปนี้

๑. โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเขตป่าสงวนทั้งหมด แต่ละปีมักจะเกิดปัญหาการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เดือน เมษายน ปัญหาส่วนใหญ่ก็นั้นอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการเผาป่าและเผาวัสดุเกษตรหลังจากทำการเกษตรกรรมซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหามอกควัน ความเสียหายของผืนป่า ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่และยังก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนตำบลเทอดไทย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรวมทั้งการดำเนินการป้องกันปัญหามอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าในการช่วยกันป้องกันและดูแลมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้งการลดการเผาป่าเพื่อลดโอกาสการเกิดควันไฟและประกายไฟลุกลามเข้าไปยังสวนป่า ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

➤ **ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม**

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย,กำนันตำบลเทอดไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๙ , แกนนำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๙ และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง

➤ **ผลจากการมีส่วนร่วม**

๑. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการควบคุมไฟป่าในตำบลเทอดไทย
๒. เครือและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า สามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๓. มีความพร้อมในการลาดตระเวนในการป้องกันไฟป่า
๔. ป่าชุมชน ป่าสงวน ป่าอุทยานและเขตปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติมีความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการรักษาป่าทำให้มลพิษในอากาศลดน้อยลง

➤ **การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

ประชาชนในชุมชนตระหนักและเข้าใจในการป้องกันไฟป่า สร้างความร่วมมือของเครือข่ายควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

➤ รูปภาพประกอบ



การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อเพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ : นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ มกราคม
๒๕๖๘ ณ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

➤ ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ประกอบด้วย ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง ผู้รับผิดชอบตำบลเทอดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเทอดไทยทุกแห่ง, ผู้นำชุมชนตำบลเทอดไทยและประชาชนในตำบลเทอดไทย, พัฒนาการ
อำเภอแม่ฟ้าหลวง, เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง, ตัวแทนผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี, เยาวชน ในตำบลเทอดไทย รวม
จำนวน ๒,๐๐๐ คน

➤ ผลจากการมีส่วนร่วม

เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนหมู่บ้าน
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด โดยเน้นกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำแผนไป
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

➤ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของตำบลเทอดไทย โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับตำบล สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพราะเป็น
กระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม และสามารถเชื่อมโยงไปยังแผนพัฒนาหมู่บ้าน สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนสามารถสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอและแผนจังหวัด อีกทั้งยังสามารถนำแผนไปปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาและเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนได้

➤ รูปภาพประกอบ

**องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทอดไทย**

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม
เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 6 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 9 บ้านเมืองคำหล้ง
- หมู่ 12 บ้านเมืองแปงหล้ง
- หมู่ 19 บ้านจะงา
- หมู่ 10 บ้านห้วยฮ่อม

วันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 8 บ้านป่าขะเคียบ
- หมู่ 18 บ้านแม่กำปอง
- หมู่ 13 บ้านเทอดไทยคณัง

วันที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
- หมู่ 15 บ้านหาร
- หมู่ 14 บ้านห้วยคณัง

วันที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 16 บ้านจะงี
- หมู่ 4 บ้านปู่
- หมู่ 17 บ้านทุ่งนอวาน

วันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 5 บ้านพญาไพรเสนา
- หมู่ 1 บ้านพญาไพรสัตุ
- หมู่ 1 บ้านเทอดไทย

วันที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 08.00 - 20.30น.

- หมู่ 6 บ้านพญาไพรสาว
- หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
- หมู่ 3 บ้านสาตุ-ฮาโล

053-730205 | www.therdthai.go.th | @446rdzh



